

BẢN TIN NỘI BỘ

09 LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẠI BẢN HÁNG CƠ BUA, XÃ PÚNG LƯƠNG, HUYỆN MÙ CĂNG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI



14 BẢO HIỂM PVI TÁI BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG BAN TÁI BẢO HIỂM

15 BẢO HIỂM PVI ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI SIEMENS VÀ TECHWORLD SOLUTIONS VIỆT NAM

20 BẢO HIỂM PVI KHEN THƯỞNG BAN BẢO HIỂM DỰ ÁN ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC HOÀN THÀNH SỚM KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2024

MỤC LỤC

- 03** GIỚI PHÂN TÍCH DỰ BÁO NHU CẦU BẢO HIỂM THIÊN TAI SẼ TĂNG TRONG THỜI GIAN TỚI
- 06** NGHĨ KHÁC VỀ BẢO HIỂM
- 09** LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẠI BẢN HÁNG CƠ BUA, XÃ PÚNG LUÔNG, HUYỆN MÙ CĂNG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI
- 14** BẢO HIỂM PVI TÁI BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG BAN TÁI BẢO HIỂM
- 15** BẢO HIỂM PVI ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI SIEMENS VÀ TECHWORLD SOLUTIONS VIỆT NAM
- 16** BẢO HIỂM PVI KHEN THƯỞNG BAN BẢO HIỂM DỰ ÁN ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC HOÀN THÀNH SỚM KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2024
- 17** 98.500 ĐỒNG BẢO HIỂM CHO CẢ NGÔI NHÀ VÀ GIA ĐÌNH, TẠI SAO KHÔNG?
- 19** QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH, CHINH PHỤC MỤC TIÊU 2024
- 20** TĂNG CƯỜNG AN TOÀN CHÁY NỔ: TÒA NHÀ PVI DIỄN TẬP CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỌI TÌNH HUỐNG
- 23** PVI SOUTH TỔ CHỨC KHÓA HỌC “ĐẠI CƯƠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM”
- 24** GÓC THƯ GIẢN

Chịu trách nhiệm nội dung
Trưởng Ban
Nguyễn Triều Dương

Biên tập
Phạm Huyền



TIN THỊ TRƯỜNG

BẢN TIN NỘI BỘ PVI

GIỚI PHÂN TÍCH DỰ BÁO NHU CẦU BẢO HIỂM THIÊN TAI SẼ TĂNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Theo các chuyên gia, sau “cú sốc Yagi”, người dùng sẽ nhìn nhận lại ý nghĩa của bảo hiểm khi gặp sự cố thiên tai không mong muốn, còn doanh nghiệp trong ngành cũng phải ứng dụng công nghệ để đẩy nhanh tốc độ kiểm đếm thiệt hại, thực hiện nhanh hơn quyền lợi đối với bên bị tổn thương...

Ngày 2/10, FiinGroup công bố báo cáo về “Tác động của bão Yagi lên nền kinh tế Việt Nam”, nhằm cung cấp phân tích chi tiết về những ảnh hưởng kinh tế của cơn bão đối với các ngành khác nhau, thiệt hại chính và triển vọng phục hồi.



FiinGroup cho rằng nhu cầu bảo hiểm dự kiến sẽ tăng lên thời gian tới.

KỶ VỌNG THỊ TRƯỜNG KHỞI SẮC

Đầu tháng 9/2024, sau khi cơn bão số 3 Yagi đổ bộ cùng mưa lũ đã gây ra thiệt hại lớn cho 26 tỉnh, thành miền Bắc nước ta, các khu vực trọng điểm như Hải Phòng và Quảng Ninh chịu thiệt hại kinh tế lớn nhất. Cơn bão gây ngập lụt và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, với mức thiệt hại dự tính vượt hơn 81,5 nghìn tỷ đồng. Nông nghiệp, sản xuất, logistics và du lịch là những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo số liệu từ FiinGroup, các tỉnh bị ảnh hưởng đóng góp khoảng 25,81% GDP của cả nước và có tới 111 khu công nghiệp cùng 4.760 doanh nghiệp FDI hoạt động trong các lĩnh vực chủ chốt như: công nghệ thông tin, sản xuất, xây dựng và du lịch. Những tác động kéo dài có thể ảnh hưởng đến

nhều ngành nghề khác nhau.

Đánh giá tác động lên một số ngành, nghề, báo cáo từ FiinGroup cho biết cơn bão Yagi đã đặt ra những thách thức đáng kể cho ngành bảo hiểm. Ước tính các yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại về người và tài sản do cơn bão gây ra đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng và vẫn tiếp tục tăng.

Thống kê sơ bộ tính đến ngày 17/9, đã có 329 người chết và mất tích; khoảng 1.929 người bị thương, hơn 234.700 ngôi nhà, 1.500 trường học và nhiều cơ sở hạ tầng các dự án bị sập hoặc hư hỏng; 726 vụ vỡ đê; hơn 307.400 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập lụt và hư hỏng; 3.722 cơ sở nuôi trồng thủy sản có lồng bè bị hư hỏng, cuốn trôi; gần 3 triệu gia súc và gia cầm chết; gần 310.000 cây xanh đô thị bị gãy.

Đây là những con số sơ bộ, vì toàn bộ mức độ thiệt hại do cơn bão Yagi và hậu quả của cơn bão này vẫn chưa được đánh giá toàn diện và đầy đủ.

Trong đó, rủi ro lớn nhất đối với các công ty bảo hiểm chủ yếu đến từ phân khúc bảo hiểm phi nhân thọ do bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và biến đổi khí hậu khi tăng cả về tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng.

“Cơn bão Yagi sẽ làm tăng đáng kể chi phí yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho các công ty, dẫn đến những tác động gián tiếp tiêu cực đến các công ty tái bảo hiểm, đặc biệt là Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare), công ty tái bảo hiểm lớn nhất cả nước”, FiinGroup đánh giá.

Dù chịu những tác động nghiêm trọng của cơn bão Yagi, một số doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm cũng có thể được hưởng lợi từ thảm họa thiên nhiên này.

Về phía khách hàng nhận bồi thường thiệt hại, sau khi được tạm ứng chi trả bồi thường bảo hiểm từ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), lãnh đạo Công ty Chế biến than Quảng Ninh (thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam), lãnh đạo khách sạn 4 sao Hạ Long Plaza thuộc Tập đoàn BIM Group và nhiều doanh nghiệp đã hiểu hơn vai trò của bảo hiểm sau những tổn thất không mong muốn.

Lãnh đạo các doanh nghiệp này cũng đánh giá rất cao việc cán bộ VNI không kể ngày đêm giám định tổn thất và nhanh chóng hỗ trợ các thủ tục tạm ứng bồi thường, kịp thời chia sẻ cùng khách hàng. Thống kê đến ngày 30/9, VNI ghi nhận gần 1.200 vụ tổn thất liên quan tới bão Yagi, trong đó, hơn 817 vụ tổn thất về xe cơ giới và hơn 377 vụ tổn thất về nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật, hàng hóa, tàu thuyền.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT CÒN HẠN CHẾ

Làm rõ quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, trao đổi với VnEconomy, đại diện phụ trách về pháp lý của Dai-ichi Life Việt Nam cho biết để bồi thường cho khách hàng bị tổn thất do bão lũ, công ty bảo hiểm rà soát rất nhanh, thông qua danh sách công bố và đại lý ở khu vực.

Còn với doanh nghiệp phi nhân thọ, khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nên việc ước tính là khá chính xác. Về cơ bản, doanh nghiệp bồi thường toàn bộ các tài sản ngập lụt. Tuy nhiên, các nhà xưởng máy móc thiết bị thì phức tạp, giá trị lớn nên các doanh nghiệp phi nhân thọ

phải giám định kỹ. Với các hợp đồng lớn phải theo tiêu chuẩn nhà tái bảo hiểm, hơn nữa, quá trình bồi thường phía doanh nghiệp phi nhân thọ phức tạp hơn vì tái bảo hiểm quốc tế.

Trao đổi với VnEconomy, đại diện Bảo Hiểm Bảo Việt cho biết cán bộ công ty trực tiếp xuống hiện trường giám định, để đảm bảo khách hàng sớm nhận được phương án tạm ứng bồi thường hợp lý và tránh tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến khả năng phục hồi.

“Về công tác giám định, ngoài đơn vị bảo hiểm còn có bên thứ ba độc lập”, vị này cho biết.

Trên cơ sở báo cáo giám định của các tổ chức giám định độc lập, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tính toán và đề xuất mức bồi thường cho bên mua bảo hiểm, các đơn vị này có nghiệp vụ và nhiều kinh nghiệm trong các ngành, nghề, có thể nhanh chóng đánh giá được mức độ tổn thất như thế nào.

Cũng theo đánh giá của Bảo Hiểm Bảo Việt, mặc dù cơn bão số 3 đã đi qua, song công tác xác định và đánh giá thiệt hại sau bão cũng gặp không ít thách thức. Các khu vực bị ảnh hưởng thường bị cắt đứt liên lạc, cơ sở hạ tầng giao thông hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc tiếp cận. Các đội ngũ giám định thường phải đối mặt với tình trạng địa hình ngập nước, đổ nát, làm chậm tiến trình khảo sát.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm tài sản và bảo hiểm xe cơ giới, thiệt hại thường không chỉ dừng lại ở việc xác định giá trị tài sản hư hại mà còn bao gồm cả chi phí gián tiếp như tổn thất doanh thu, chi phí thay thế và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Theo ghi nhận, tại Việt Nam, các doanh nghiệp phi nhân thọ ứng dụng công nghệ trong giám định tổn thất còn hạn chế, chủ yếu là cán bộ trực tiếp xuống hiện trường khiến thời gian xử lý bồi thường còn kéo dài. Theo một khảo sát của Accenture (công ty cung cấp dịch vụ và tư vấn công nghệ) trên 25 quốc gia, thời gian xử lý bồi thường từ 1 - 4 tuần khiến 31% khách hàng còn phàn nàn.

Trong khi đó, nhiều công ty bảo hiểm trên thế giới đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, ứng dụng các giải pháp nhận dạng thương tổn hay ứng dụng robot, drone (máy bay không người lái) để có thể giám định từ xa và hỗ trợ các cán bộ giám định đánh giá tổn thất hay thiệt hại tài sản nhanh chóng hơn.

Thống kê từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính cho thấy tính đến ngày 20/9, tổng số tiền ước tính thiệt hại và chi trả quyền lợi bảo hiểm do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra lên tới 9.013 tỷ đồng; trong đó, thiệt hại về bảo hiểm tài sản, xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe ước tính thiệt hại khoảng 9.000 tỷ đồng do bão. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ mới tạm ứng bồi thường tổng số tiền là 9,9 tỷ đồng.

Nguồn: VnEconomy

NGHĨ KHÁC VỀ BẢO HIỂM

Ngành bảo hiểm vẫn bị mang tiếng “mua dễ, khó đòi”, khiến nhiều chủ tài sản còn ngần ngại khi tham gia bảo hiểm.



Trong nỗ lực nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão lũ có sự đóng góp lớn của các công ty bảo hiểm

Thiệt hại sơ bộ trên 50.000 tỷ đồng, tài sản được bảo hiểm trên 9.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Nghị quyết số 143/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 Yagi, đây là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền, với nhiều đặc điểm chưa từng có tiền lệ, là siêu bão với cường độ rất mạnh (gió giật cấp 17). Tổng thiệt hại về tài sản do cơn bão này gây ra ước tính sơ bộ trên 50.000 tỷ đồng, dự báo có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2024 giảm khoảng 0,15% so với kịch bản tăng trưởng 6,8-7%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương nơi cơn bão đi qua như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai... có thể giảm trên 0,5% so với dự báo trước khi có bão. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhiều công trình thiết yếu, dân sinh bị hư hại. Các vấn đề xã hội, nhất là y tế, giáo dục, môi trường, nước sạch nông thôn, nước sạch đô thị, lao động việc làm, đời sống người dân... cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên nguồn lực và triển khai nhanh sau bão lũ để ổn định đời sống người dân.

Còn số liệu cập nhật từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tính đến ngày 20/9/2024 ghi nhận 23 trường hợp tử vong..., tổng số tiền ước tính chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 13 tỷ đồng.

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp ngành này đã tiếp nhận khoảng 12.000 thông tin thiệt hại về bảo hiểm tài sản, xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, ước tính thiệt hại khoảng 9.000 tỷ đồng và con số này có thể chưa dừng lại vì các tổn thất vẫn đang được cập nhật, hiện đã tạm ứng

bồi thường tổng số tiền là 9,9 tỷ đồng.

Mặt khác, trước, trong và sau cơn bão, các công ty bảo hiểm đã dồn toàn lực, đến trực tiếp hiện trường tại khu vực xảy ra thiệt hại để nắm bắt nhanh, chính xác tình hình tổn thất, giám định, tạm ứng bồi thường... nhằm góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất - kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, các công ty bảo hiểm cũng đã bổ sung nhân lực, trực hotline để sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7... để ghi nhận những thông báo thiệt hại và tư vấn khách hàng triển khai các thủ tục để được chi trả bồi thường bảo hiểm.

Khoảng trống của bảo hiểm

Trong những thập niên gần đây, ngành bảo hiểm đã có những bước phát triển vượt bậc tại hầu hết các thị trường mới nổi ở châu Á. Tuy nhiên, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm (tỷ trọng phí bảo hiểm trên GDP) tại khu vực này còn ở mức thấp so với tỷ lệ trung bình của thế giới (đạt 6,7% vào năm 2022) cũng như các thị trường phát triển lâu đời như Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc, Singapore...

Theo các doanh nghiệp bảo hiểm, với những giá trị mang lại, trong tương lai gần, “tấm lá chắn” bảo hiểm sẽ được nhìn nhận lại theo hướng tích cực, thấu đáo hơn.

Thực tế, tại các thị trường phát triển, bảo hiểm rất được quan tâm. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ được coi là “tấm lá chắn” tài chính tin cậy bảo vệ sức khỏe, tài sản của người dân, doanh nghiệp cũng như đảm bảo sự an toàn, phát triển của cả nền kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tại Việt Nam, bảo hiểm nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng đến nay chưa thực sự được chú trọng.

Thống kê trên cho thấy, thiệt hại do siêu bão Yagi lên tới hơn 50.000 tỷ đồng, nhưng những tài sản được bảo hiểm lại khá khiêm tốn, chỉ khoảng 10.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là bảo hiểm tài sản kỹ thuật hàng hóa, tàu thuyền và một phần nhỏ bảo hiểm xe cơ giới.

Là một quốc gia nông nghiệp với hơn 60% dân số sinh sống tại khu vực nông thôn và phần lớn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp như Việt Nam, đáng ra bảo hiểm nông nghiệp phải đóng vai trò quan trọng, nhưng thực tế còn là một khoảng trống lớn. Theo Hiệp hội Bảo hiểm bảo hiểm Việt Nam (IAV), thách thức về mức độ thâm nhập của bảo hiểm nông nghiệp nằm ở cả phía cung và phía cầu.

Về nhu cầu, một bộ phận lớn nông dân Việt Nam có thu nhập thấp nên khó có khả năng chi trả phí bảo hiểm, đặc biệt khi chưa có sự hỗ trợ đầy đủ từ Nhà nước (Nhà nước và nông dân cùng làm), hoặc chưa thấy rõ lợi từ việc tham gia bảo hiểm. Trong khi đó, quy trình bồi thường lại khá phức tạp, yêu cầu công tác giám định mang tính đặc thù và mất nhiều thời gian, lại thiếu dữ liệu chính xác để đánh giá mức độ thiệt hại... dẫn đến thời gian chi trả bồi thường chưa đáp ứng được kỳ vọng. Còn về phía cung, các công ty bảo hiểm phải cân nhắc kỹ về mức độ rủi ro, mức phí bảo hiểm phải đóng, mức khấu trừ và điều kiện điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Một báo cáo khảo sát của Peak Re vào năm 2022 tại các quốc gia gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan về mức độ được bảo vệ từ các sản phẩm bảo hiểm (như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo) khi xảy ra các rủi ro lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tài chính của người được bảo hiểm cho thấy, gần như người tiêu dùng sẽ phải tự chịu phần lớn các chi phí gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính, thay vì được bảo vệ từ bảo hiểm. Điều này khá trùng khớp với thực tế tại Việt Nam hiện nay. Ngoài các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc phải mua theo quy định của Bộ Tài chính như bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới..., các sản phẩm bảo hiểm khác đều gặp khó trong việc phổ cập đến người dân.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp bảo hiểm, với những giá trị mang lại, trong tương lai gần, tình hình có thể sẽ khác, nhất là khi vai trò của bảo hiểm được thể hiện rõ nét hơn trong việc hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ, tái thiết cuộc sống. Khi đó, “tấm lá chắn” bảo hiểm sẽ được nhìn nhận lại theo hướng tích cực, thấu đáo hơn.

Để thu hút, khuyến khích đông đảo người dân, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm, một số kiến nghị đã được đưa ra. Thứ nhất, nhà bảo hiểm có thể hợp tác với hiệp hội bảo hiểm, các cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức các chương trình truyền thông, giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của bảo hiểm, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng. Điều này giúp nâng cao nhận thức về lợi ích của bảo hiểm và thúc đẩy người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia.

Thứ hai, tăng cường chính sách hỗ trợ và ưu đãi bảo hiểm. Trong đó, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho những người có thu nhập thấp cũng có thể tiếp cận được các sản phẩm bảo hiểm.

Thứ ba, các công ty bảo hiểm cần đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm những gói bảo hiểm có mức phí hợp lý cho người thu nhập thấp và bảo hiểm chuyên biệt cho các doanh nghiệp trong các ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thứ tư, đơn giản hóa thủ tục và quy trình bồi thường, bởi một trong những lý do khiến người dân ngần ngại tham gia bảo hiểm là quy trình bồi thường phức tạp và kéo dài.

Thứ năm, tăng cường ứng dụng công nghệ số để quản lý hồ sơ khách hàng, giám sát rủi ro và xử lý yêu cầu bồi thường một cách hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp nhà bảo hiểm giảm chi phí vận hành, mà còn tăng cường trải nghiệm của người dùng.

Nguồn: Tin nhanh chứng khoán



TIÊU ĐIỂM PVI

BẢN TIN NỘI BỘ PVI

LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẠI BẢN HÁNG CƠ BUA, XÃ PÚNG LUÔNG, HUYỆN MÙ CĂNG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI

Triển khai Chương trình phát triển bền vững của PVI năm 2024, ngày 3/10/2024, PVI - đơn vị tài trợ Dự án phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) và chính quyền địa phương Huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ khánh thành công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân Bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tham dự Lễ khánh thành có sự tham gia của ông Dương Thanh Danh Francois – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị PVI, ông Đỗ Tiến Thành – Phó Tổng giám đốc PVI – Người phụ trách phát triển bền vững, ông Đặng Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn PVI cùng đại diện các Ban PVI Holdings, Công đoàn PVI. Đại diện Trung tâm RIC có sự tham gia của ông Lê Văn Hải – Giám đốc Trung tâm và các cán bộ thực hiện dự án.

Về phía chính quyền địa phương có ông Sùng A Chua – PCT Thường trực UBND Huyện Mù Cang Chải, ông Thào A Páo – Chủ tịch UBND Xã Púng Luông, Ông Chang A Sùng – PCT UBND Xã Dế Xu Phình.



Ông Dương Thanh Danh Francois – PCT HĐQT TT PVI trao tặng biểu trưng tài trợ dự án Công trình cấp nước sinh hoạt cho Chính quyền địa phương

Nằm trong chương trình hợp tác phát triển bền vững giữa Công ty Cổ phần PVI và Trung tâm RIC từ năm 2023, hợp phần liên quan đến hỗ trợ cải thiện điều kiện nước sạch, nước sinh hoạt cho các cộng đồng khó khăn một cách hiệu quả và bền vững là một trong những mục tiêu chính. Đến nay, sau gần 2 năm thực hiện chương trình, với tổng kinh phí tài trợ từ Công ty cổ phần PVI là 1,5 tỷ đồng, Trung tâm RIC đã triển khai hoàn thành 3 công trình cấp nước sinh hoạt, gồm: 1 công trình tại bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; 1 công trình tại ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và hôm nay công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.



Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Công trình cấp nước sinh hoạt cho bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Dương Thanh Danh Francois chia sẻ: Để Dự án có thể khánh thành và đi vào sử dụng đảm bảo đúng tiến độ, Trung tâm RIC, các Ban của PVI Holdings, cùng Chính quyền địa phương và bà con nhân dân nơi đây đã phải nỗ lực rất lớn trong quá trình phối hợp, tổ chức triển khai do thời tiết khắc nghiệt, mưa nhiều, việc vận chuyển nguyên vật liệu, thi công xây dựng, lắp đặt đường ống dẫn nước gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đổi lại những khó khăn vất vả đó, Chúng ta đã có được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay khi Dự án đã đi vào sử dụng cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho gần 350 người dân của 72 hộ dân mà trong đó phần lớn là các hộ nghèo, gia đình chính sách. Với 7.600 mét đường ống nước được dẫn từ bể chứa đầu nguồn đến các điểm cụm dân cư và hơn 300 công lao động, những con số đó đã nói lên sự cố gắng, nỗ lực của tất cả chúng ta với thành quả đạt được”.



Ông Dương Thanh Danh Francois – Phó chủ tịch thường trực HĐQT phát biểu tại buổi lễ

Ông cũng mong muốn và tin tưởng rằng, Chính quyền địa phương, bà con nhân dân cùng sự phối hợp hướng dẫn của Trung tâm RIC luôn gìn giữ, bảo vệ công trình được sử dụng lâu dài, có hiệu quả, giúp bà con vượt đi những khó khăn, vất vả, từng bước vươn lên thoát nghèo để cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Bên cạnh đó, PVI còn có những phần quà tặng bằng tiền mặt và hiện vật do cán bộ nhân viên PVI quyên góp với mong muốn hỗ trợ phần nào những khó khăn của nhân dân, các cháu học sinh tại xã thuộc huyện Mù Cang Chải, Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, trong bối cảnh Yên Bái là một trong những tỉnh phía tây bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 vừa qua.

Trao tặng gói hỗ trợ 200 triệu tiền mặt cho 2 nhà trường là Trường Mầm Non xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải và Trường Mầm Non xã Lang Thíp, huyện Văn Yên (mỗi trường 100 triệu).



Trao tặng 15 tấn Xi măng cho xã Đế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải và trang thiết bị cho Nhà văn hóa phục vụ nhân dân bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông với trị giá Hai mươi triệu, sáu trăm nghìn đồng.



Trao tặng các suất quà cho 40 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giáo viên của trường Mầm non của bản Háng Cơ Bua và bản Nả Háng Tâu, xã Púng Luông (quà mỗi cháu là 1 chiếc áo ấm và 1 chiếc cặp lồng giữ nhiệt để các cháu được yên tâm đến trường).



Là một định chế Tài chính – Bảo hiểm vững mạnh chuyên nghiệp trên thị trường Việt Nam, có thương hiệu quốc tế uy tín, chất lượng dịch vụ hàng đầu và duy trì sự phát triển ổn định. Trong suốt 28 năm qua, PVI luôn đặc biệt chú trọng đến quản trị minh bạch và phát triển bền vững thông qua các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội và các hoạt động về bảo vệ môi trường.

Song song với việc thực hiện dự án “Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau”, Dự án “Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” là 02 công trình trọng điểm của PVI về phát triển bền vững trong năm 2024.

Dưới đây là một số hình ảnh của sự kiện:



BẢO HIỂM PVI TÁI BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG BAN TÁI BẢO HIỂM

Chiều ngày 01/10, Bảo hiểm PVI đã tổ chức buổi lễ trao Quyết định tái bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Tái Bảo hiểm cho ông Lương Đình Thông với thời hạn 3 năm.

Tham dự buổi lễ có ông Dương Thanh Francois – Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm PVI, ông Phạm Anh Đức – Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI, các Phó tổng giám đốc cùng đông đảo lãnh đạo các Ban tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI.



Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Phạm Anh Đức đã gửi lời chúc mừng đến ông Lương Đình Thông và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp tích cực của Ban Tái Bảo hiểm trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng dự báo, sau những hậu quả nặng nề do bão Yagi gây ra, thị trường Tái Bảo hiểm trong các năm tiếp theo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tốt nhất cho Ban Tái Bảo hiểm để Ban có thể giữ đà tăng trưởng, phát triển đúng với tiềm lực, sức mạnh cũng như sự kỳ vọng của Bảo hiểm PVI.

Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo đã tin tưởng và giao phó trọng trách, ông Lương Đình Thông cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, đồng lòng cùng các CBNV Ban Tái Bảo hiểm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đi đúng định hướng và chiến lược phát triển bền vững của Bảo hiểm PVI trong giai đoạn mới.

BẢO HIỂM PVI ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI SIEMENS VÀ TECHWORLD SOLUTIONS VIỆT NAM

Ngày 04/10/2024, Bảo hiểm PVI Gia Định và Bảo hiểm PVI Digital đã tổ chức cuộc họp quan trọng nhằm định hướng hợp tác chiến lược với Siemens và Techworld Solutions Việt Nam trong việc phát triển các ứng dụng bảo hiểm trên nền tảng No Code và Low Code. Mục tiêu của sự hợp tác là tối ưu hóa quy trình phát triển sản phẩm và rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ, mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất trong ngành bảo hiểm.

Đặc biệt, sự hợp tác này sẽ tạo điều kiện cho Bảo hiểm PVI hỗ trợ khách hàng của cả hai bên thông qua các gói bảo hiểm an toàn và bảo mật thông tin mạng. Điều này nhằm mục tiêu bảo vệ và nâng cao mức độ an toàn dữ liệu cho doanh nghiệp và cá nhân trong thời đại số hóa.



Bảo hiểm PVI Gia Định và Bảo hiểm PVI Digital cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Siemens và Techworld Solutions Việt Nam tham gia vào các diễn đàn An Ninh Mạng và các sự kiện mà hai đối tác này tổ chức. Các sự kiện sẽ hướng đến việc giới thiệu những dịch vụ bảo hiểm tối ưu, kết hợp với việc tăng cường xây dựng và quảng bá thương hiệu của cả hai bên. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ mang lại một bước tiến đột phá trong việc cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện và an toàn cho khách hàng.

BẢO HIỂM PVI KHEN THƯỞNG BAN BẢO HIỂM DỰ ÁN ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC HOÀN THÀNH SỚM KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2024



Tiếp nối thành tích xuất sắc của Ban Tái bảo hiểm; Ban BHHK & KHDN, Bảo hiểm PVI Đồng Khởi và Ban Bảo hiểm Hàng Hải, Ban Bảo hiểm Dự án là Đơn vị thứ 5 được Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI Phạm Anh Đức trực tiếp vinh danh nhờ thành tích xuất sắc hoàn thành sớm kế hoạch doanh thu năm 2024, kèm mức thưởng 100 triệu đồng.

Tổng giám đốc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban Bảo hiểm Dự án vào thành công chung của toàn hệ thống.

Đồng thời, Tổng giám đốc nhấn mạnh mục tiêu của Bảo hiểm PVI trong năm 2024 là phấn đấu cán mốc doanh thu 20.000 tỷ đồng. Đề nghị Ban Bảo hiểm Dự án nói riêng và toàn hệ thống nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng để hoàn thành mục tiêu này.

98.500 ĐỒNG BẢO HIỂM CHO CẢ NGÔI NHÀ VÀ GIA ĐÌNH, TẠI SAO KHÔNG?

Cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ cùng mưa lũ đã gây ra thiệt hại lớn cho 26 tỉnh, thành miền Bắc nước ta, gây ngập lụt và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế và đời sống người dân. Ước tính các yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại về người và tài sản do cơn bão gây ra đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng Bảo hiểm PVI, doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, số tiền ước khiếu nại tổn thất sau cơn bão là hơn 3.000 tỷ đồng. Với kinh nghiệm xử lý tổn thất dày dặn cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, dự phòng tổn thất chắc chắn, sau chưa đầy 1 tháng xảy ra cơn bão, Bảo hiểm PVI đã tiến hành chi trả tạm ứng gần 50 tỷ đồng. Cơn bão lịch sử này cũng đồng thời là một "cú hích" để người dân và doanh nghiệp nhìn nhận lại ý nghĩa của bảo hiểm khi gặp sự cố thiên tai không mong muốn.



Bên cạnh bão lũ, thiên tai, thì những rủi ro thường xuyên xảy ra với người dân đặc biệt là cháy nổ tại các gia đình cũng là một nguy cơ tiềm ẩn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về việc bảo vệ ngôi nhà của mình, cuối tháng 9/2024 Bảo hiểm PVI đã ra mắt sản phẩm Bảo hiểm toàn diện hộ gia đình. Chỉ với 98.500 đồng /năm, toàn bộ ngôi nhà, tài sản bên trong và mọi thành viên trong gia đình hay những người liên quan tới gia đình sẽ được bảo hiểm trọn vẹn.

Đây là sản phẩm mang tính toàn diện và phạm vi bảo hiểm rộng, chi phí hợp lý, thủ tục tham gia và bồi thường nhanh gọn, đơn giản được cung cấp trên tất cả các kênh bán trực tiếp, đại lý, các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các đối tác thương mại điện tử và các kênh trực tuyến của Bảo hiểm PVI.

Với những quyền lợi ưu việt trên, Bảo hiểm toàn diện hộ gia đình chính là tấm khiên tài chính vững chắc bảo vệ cho ngôi nhà và tổ ấm thân yêu của bạn trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống, giúp các thành viên gia đình luôn cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở dưới mái nhà của mình...



QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH, CHINH PHỤC MỤC TIÊU 2024

Chúng ta đang bước vào những tuần đầu tiên của Quý nước rút – thời điểm mang tính quyết định để hoàn thành các mục tiêu chiến lược của năm 2024. Đây là lúc toàn thể cán bộ nhân viên Bảo hiểm PVI cần phát huy tối đa năng lực, tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hãy tiếp tục thắp sáng ngọn lửa quyết tâm, đưa từng mục tiêu về đích với sự mạnh mẽ và ấn tượng nhất. Và đặc biệt, đừng bỏ lỡ những chương trình thi đua đầy hấp dẫn cùng các phần thưởng giá trị đang chờ đợi phía trước! Nội dung các chương trình chi tiết [tại đây](#).

Chúng ta hãy cùng nhau bứt phá và biến những ngày cuối năm 2024 trở thành cột mốc đáng tự hào cho toàn hệ thống Bảo hiểm PVI!



PVI INSURANCE

KHEN THƯỞNG

CÁC TẬP THỂ XUẤT SẮC
năm 2024

CÁ NHÂN PHÒNG KINH DOANH
xuất sắc năm 2024

CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN
Có các sáng kiến/giải pháp trong kinh doanh, xây dựng được các chính sách/quy trình mang lại hiệu quả.

TĂNG CƯỜNG AN TOÀN CHÁY NỔ: TÒA NHÀ PVI DIỄN TẬP CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỌI TÌNH HUỐNG

Sáng ngày 26/09/2024, Trung tâm Quản lý & Kinh doanh Dịch vụ - Chi nhánh Công ty Cổ phần PVI đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH Quận Cầu Giấy, Trường Đại học PCCC tổ chức tập huấn và diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tòa nhà PVI (Số 1 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội). Gần 100 cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị đang làm việc tại Tòa nhà PVI và lực lượng PCCC cơ sở đã tham gia.

Trong buổi tập huấn, Giảng viên Đỗ Hòa từ Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy đã cung cấp những kiến thức cơ bản về PCCC, nguyên nhân gây cháy, và các kỹ năng tự bảo vệ, xử lý sự cố, thoát nạn khi xảy ra cháy nổ. Đặc biệt, ông đã chia sẻ thông tin về các vụ cháy nghiêm trọng gần đây trên địa bàn thành phố, từ đó làm rõ nguyên nhân, thực trạng, giải pháp và nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở trong công tác PCCC.



Ngay sau phần lý thuyết, các cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn đã thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, dập lửa mô phỏng đám cháy và sử dụng dây hạ chậm để thoát hiểm.



Buổi diễn tập đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, nhân viên từ các đơn vị đang làm việc tại Tòa nhà PVI



Thực hành thao tác sử dụng bình xịt chữa cháy để dập lửa



Thực hành thoát hiểm bằng dây hạ chậm

Sau khi thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, buổi diễn tập tiếp tục với tình huống giả định cháy xảy ra tại tầng 3 của Tòa nhà PVI. Lực lượng chữa cháy cơ sở đã thực hiện các thao tác báo động, cắt điện khu vực bị cháy, gọi điện báo cháy cho đội PCCC cơ quan và Cảnh sát PCCC 114, đồng thời sử dụng hệ thống ống nước chữa cháy của tòa nhà để dập lửa. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Quận Cầu Giấy cũng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng các chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở triển khai đội hình, nhanh chóng dùng vòi phun nước khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.



Buổi tập huấn và diễn tập đã diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt được các mục tiêu đề ra. Sự kiện này đã giúp cán bộ, nhân viên tại Tòa nhà PVI nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy, nắm vững các kiến thức cơ bản về PCCC, chủ động phòng ngừa cháy nổ và sẵn sàng xử lý các tình huống cháy có thể xảy ra.

PVI SOUTH TỔ CHỨC KHÓA HỌC “ĐẠI CƯƠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM”

Ngày 27/9, tại Petrovietnam Tower (Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh), Công ty Bảo hiểm PVI phía Nam (PVI South) đã tổ chức thành công khóa học “Đại cương ngành công nghiệp dầu khí thế giới và Việt Nam”. Khóa học do ông Lê Hồng Lam - Thạc sỹ Địa Vật lý, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh thực hiện giảng dạy.

Tại khóa học “Đại cương ngành công nghiệp dầu khí thế giới và Việt Nam”, giảng viên đã cung cấp và kết nối, xâu chuỗi các thông tin, kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp dầu khí, bao gồm cả ba lĩnh vực thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn; Các đặc điểm cơ bản của dầu thô và khí; Vai trò của dầu khí trong đời sống; Nguồn gốc của dầu khí; Vòng đời của một mỏ dầu và khí: từ Tìm kiếm Thăm dò, Phát triển mỏ, Khai thác dầu khí đến Thu dọn mỏ; Xu hướng sử dụng năng lượng trong thời đại 4.0; Xu thế giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch; Khái quát về các loại hợp đồng dầu khí;...



Các cán bộ nhân viên PVI South tham gia khóa học

Trong quá trình trao đổi, giảng viên nhấn mạnh đến vai trò của ngành bảo hiểm, nhất là bảo hiểm các tài sản thuộc ngành công nghiệp dầu khí để học viên có thể định vị và kết nối được lý thuyết với thực tiễn công việc mà họ đang làm.

Ngoài ra, có hai nội dung mới được giảng viên trao đổi thêm tại khóa học cũng đã thu hút sự quan tâm, chú ý từ các học viên, bao gồm: Các nội dung mới hoặc được sửa đổi/bổ sung của Luật Dầu khí năm 2022 vừa được Quốc hội thông qua và ảnh hưởng của ChatGPT nói riêng, AI nói chung đến công việc trong ngành Dầu khí.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cũng khuyến khích các học viên tích cực chia sẻ những khó khăn, vất vả của người làm dầu khí tại PVI nói riêng cũng như của ngành nói chung; cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và thảo luận những vướng mắc, tồn tại để có định hướng hợp lý trong công việc thực tiễn.

Khóa học thu hút sự tham gia của gần 20 cán bộ nhân viên PVI South, diễn ra trong không khí sôi nổi và cởi mở. Học viên không chỉ đặt ra nhiều câu hỏi mà còn tích cực tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, qua đó giảng viên đã giải đáp một cách chi tiết và súc tích, giúp các học viên nắm bắt rõ hơn các vấn đề liên quan đến công việc của mình./.



GÓC THƯ GIẢN

BẢN TIN NỘI BỘ PVI

SỖ PHẬN HAY BẢN LĨNH

Trong một trận đánh quan trọng chống lại đội quân hùng mạnh với số lượng đông gấp bội, vị tướng quân cảm nhận được cả sự lo lắng và sợ hãi ẩn chứa trên gương mặt và ánh mắt của những người lính của mình. Đêm hôm đó họ dừng chân cắm trại tại một ngôi đền trong vùng. Sau bữa ăn ông đề nghị những thuộc hạ và binh lính của mình cùng cầu nguyện trước đền. Sau đó ông lấy ra một đồng xu và nói:

“Ta đã cầu xin thần linh báo ứng trước kết quả của trận đánh quan trọng này. Bây giờ ta sẽ tung đồng tiền này lên, nếu là mặt sấp chúng ta sẽ chiến thắng. Còn nếu là mặt ngửa chúng ta sẽ thua.”

Vị tướng quân tung đồng tiền lên cao. Mọi người đều căng thẳng chăm chú chờ đồng tiền rơi xuống. Mặt sấp! Tất cả binh lính vô cùng phấn khởi và vững tin đến mức họ bước vào trận chiến đấu bằng tất cả sự dũng mãnh và niềm tin có được. Và họ đã chiến thắng oanh liệt.

Trong buổi liên hoan mừng thắng trận, các binh lính reo hò và nói với vị tướng:

- Chúng ta đã làm nên một kì tích! Đúng là không ai có thể làm thay đổi số phận được.
- Đúng vậy! Không ai có thể! Trừ chúng ta.

Viên tướng sau đó lặng lẽ lấy ra đồng xu cho mọi người xem.

Cả hai mặt đồng tiền đều là sấp!

Không bao giờ có cái được gọi là số phận hay định mệnh, chúng ta mỗi người chính là người vẽ ra con đường cho chính mình. Bởi vậy mỗi khi đối diện với gian lao hãy luôn hi vọng và tin vào chính mình để có động lực để bứt phá.

Nguồn: sưu tầm

